

THI ĐUA YÊU NƯỚC

DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH

Thi đua thực hiện mục tiêu kép

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ cho biết: Phong trào thi đua được tổ chức trong 6 tháng cuối năm 2021 nhằm phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, phát huy và khuyến khích sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Thông qua phong trào thi đua sẽ phát hiện, ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Để triển khai phong trào thi đua hiệu quả và sâu rộng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền nội dung và hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức phát động phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất hiện nay.



Công nhân Công ty TNHH Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng) thi đua lao động sản xuất.

tăng năng suất lao động, tăng thu nhập. Chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, động viên kịp thời người lao động và doanh nghiệp trong thực hiện phong trào thi đua để tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp phát triển. Thời gian qua, Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort (xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) sản xuất trong điều kiện chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào, việc vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn song doanh nghiệp đã tự tìm hướng đi mới cho mình. Công ty tập trung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa nên các đơn hàng ổn định, không bị ngắt quãng trong sản xuất. Mỗi cán bộ, công nhân trong Công ty đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, Công ty vẫn duy

trí ổn định quy mô sản xuất hơn 3 vạn cọc sợi với công suất 6.000 tấn sợi/năm, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Với đã sản xuất như hiện nay, dự kiến năm 2021 doanh thu từ xuất khẩu của doanh nghiệp đạt gần 20 triệu USD. Cùng với các doanh nghiệp trong tỉnh, Công ty Cổ phần Đại Dương (huyện Thái Thụy) đã phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ và người lao động thực hiện tốt phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh". Ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cho biết: Là một trong những đơn vị kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực: dệt may, dệt lụa, chăn nuôi, xây dựng... với trên 2.000 lao động, chúng tôi luôn ý thức phải bảo đảm an toàn thì mới sản xuất hiệu quả nên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công ty phối

hợp với ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy may xuất khẩu Đại Dương, qua đó giúp nhà máy và người lao động chủ động ứng phó, phản ứng nhanh và hiệu quả trong trường hợp có dịch. Cùng với thực hiện tốt mục tiêu kép, Công ty đã ủng hộ 650 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, 62.500 khẩu trang, 2.500 chai dung dịch sát khuẩn cho công tác phòng, chống dịch. Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân nhà máy may xuất khẩu Đại Dương cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua do Công ty phát động, tôi và các công nhân ở đây luôn nỗ lực hết mình để tăng năng suất, tăng thu nhập đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Cùng với đó, chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 nên bảo đảm an toàn trong sản xuất và dù khó khăn nhưng công việc hàng tháng của chúng tôi rất đều, thu nhập ổn định. Theo ông Đỗ Văn Vệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Các doanh

niệp trong toàn tỉnh đã hưởng ứng tích cực thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh". Trong đó, chú trọng thi đua đổi mới kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Bình đã chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh an toàn, không để "dứt gãy" chuỗi sản xuất. Các doanh nghiệp căn cứ vào thị trường để chủ sắp xếp lại sản xuất, tăng cường hợp tác, liên doanh liên kết, tập trung các nguồn lực để duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để tăng doanh thu, lợi nhuận, giải quyết việc làm cho người lao động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Bình cũng kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, đến nay đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Nhờ những nỗ lực thi đua thực hiện mục tiêu kép nên dù trong bối cảnh bộn bề khó khăn, chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 song hoạt động của các doanh nghiệp ở bản ổn định. 9 tháng đầu năm 2021 đã có 225 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 118,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 7.733 doanh nghiệp, 921 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 97.529 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp của tỉnh đã từng bước phục hồi và tăng trưởng khá, giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 55.451 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi và tăng trưởng mạnh, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 1.578 triệu USD, tăng 45%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.354 triệu USD, tăng 46,2% so với cùng kỳ.

MANH CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ "lá chắn phòng hộ" khi trì hoãn, lựa chọn vắc-xin



Người dân huyện Thái Thụy tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Đến ngày 7/10, Thái Bình đã thực hiện hơn 394.160 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó hơn 75.290 người đã tiêm đủ 2 mũi. Việc triển khai tiêm vắc-xin đang được ngành Y tế, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện với tinh thần tiêm đến đâu an toàn đến đó; giúp người dân phòng bệnh cũng như giảm nguy cơ tử vong khi nhiễm bệnh và tạo miễn dịch cộng đồng. Hiểu được vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất, ngay khi đến lượt tiêm, nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia. Được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bà Vũ Thị Pha, 66 tuổi, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) rất phấn khởi. Bà chia sẻ: Chúng tôi rất mừng khi được tiêm vắc-xin, nhất là những người đã cao tuổi như tôi. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, tiêm càng sớm càng tốt. Tiêm vắc-xin nào cũng được bởi việc việc vắc-xin không dễ dàng, Chính phủ phải vất vả ngoại giao, đàm phán mới có. Các loại vắc-xin khi được đưa ra lưu hành đã được kiểm nghiệm chặt chẽ, được cấp phép nên rất yên tâm. Có chung suy nghĩ như bà Pha, chị Nguyễn Thị Ngọc, Công ty TNHH Đỉnh Vàng chi nhánh Thái Thụy cho biết: Tình hình dịch bệnh phức tạp, có vắc-xin về tiêm cho người dân lúc này là tốt rồi, vắc-xin nào cũng quý. Đến lượt mình được tiêm thì tiêm ngay, không chần chừ. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp có vắc-xin là tiêm, đó cũng là trách nhiệm của công dân để cùng chung tay phòng, chống dịch.

Chiến dịch tiêm vắc-xin lớn nhất trong lịch sử đang được triển khai đồng bộ trên cả nước nhằm phần đầu đến tháng 4/2022 hơn 70% dân số sẽ được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Để thực hiện mục tiêu trên, Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin, tiếp nhận công nghệ sản xuất vắc-xin và nghiên cứu vắc-xin trong nước. Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, Thái Bình đang thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với mục tiêu tiêm nhanh, nhiều và rộng, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Đến ngày 7/10, Thái Bình đã có bản hoàn thành 12 đợt tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Đối tượng tiêm ngày càng được mở rộng. Ngoài lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng công an..., việc tiêm chủng đang được thực hiện cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, lái xe, người cao tuổi, người có bệnh lý nền... tại các địa phương. Trong quá trình triển khai tiêm, người dân đồng tình, hưởng ứng cao. Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Tất cả các loại vắc-xin được Tổ chức Y tế thế giới cấp phép lưu hành đều đạt hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus, giảm triệu chứng nặng và tử vong. Các loại vắc-xin được cấp phép lưu hành cũng đã được các nhà khoa học khẳng định hiệu quả. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số bệnh nhân nặng, tử vong vẫn được ghi nhận hàng ngày. Hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị Covid-19. Vì thế, tiêm vắc-xin là giải pháp hữu

hiệu giúp cơ thể có được "lá chắn" cần thiết. Do đó, người dân cần nhanh chóng tiêm vắc-xin khi đến lượt, không nên chần chừ, lựa chọn vắc-xin. Việc can nhắc các loại vắc-xin, trì hoãn việc tiêm vắc-xin sẽ làm chậm tiến độ miễn dịch cộng đồng. Theo từng đợt vắc-xin do Bộ Y tế phân bổ, ngành Y tế sẽ triển khai để người dân sớm được tiêm vắc-xin. Trong bối cảnh dịch bệnh tại nhiều nước vẫn đang diễn biến phức tạp, nguồn cung vắc-xin khan hiếm, mỗi liều vắc-xin có được đều rất đáng quý. Do đó, Bộ Y tế kêu gọi người dân đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khi tới lượt. Mỗi mũi vắc-xin được tiêm sẽ giúp người dân có thêm vũ khí "chống giặc Covid-19". Covid-19 không chừa một ai. Nếu trì hoãn tiêm bởi lý do lựa chọn vắc-xin, người dân có thể đánh mất "vũ khí" phòng hộ của bản thân trước đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với các biến thể mới. Để sớm được tiêm vắc-xin, người dân cần đăng ký tiêm vắc-xin và tải app số sức khỏe điện tử trên điện thoại cá nhân để theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe và mũi vắc-xin. Tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là điều kiện cần thiết giúp người dân có "tấm thẻ xanh" lưu hành, góp phần từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

HOÀNG LANH

TRỌNG QUAN

Điểm sáng khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, Hội Khuyến học xã Trọng Quan (Đông Hưng) có nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa, nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của địa phương, trở thành điểm sáng KHKT của huyện.

Ban Khuyến học dòng họ Lại, xã Trọng Quan được thành lập từ năm 1996, thu hút 130 gia đình tham gia. Suốt 25 năm qua, con cháu dòng họ Lại luôn nhắc nhau: "Quý chữ hơn vàng, coi tài hơn cả giàu sang trên đời" để đồng viên, khuyến khích nhau học tập thành tài. Ông Lại Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng gia tộc dòng họ Lại cho biết: Quý khuyến học của dòng họ được xây dựng từ sự tự nguyện đóng góp, ủng hộ của các thành viên trong dòng họ, hiện còn trên 57 triệu đồng. Vào rằm tháng Giêng và ngày giỗ tổ 2/9 âm lịch hàng năm, Ban Khuyến học dòng họ đều tổ chức lễ báo công tạ ơn thần họ và trao thưởng cho

các cháu đạt thành tích cao trong học tập, các cháu vượt khó. 25 năm qua, Ban Khuyến học dòng họ Lại đã trao thưởng cho gần 1.500 lượt cháu; tổ chức cho các cháu lên Hà Nội báo công dâng Bác, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám và tổ chức hành trình về cội nguồn ở Thanh Hóa. Đến nay, dòng họ Lại có 4 cô giáo sư, 6 tiến sĩ, trên 30 thạc sĩ, 165 cử nhân đại học, tỷ lệ các cháu đỗ đại học ngày càng cao; 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập và gia đình văn hóa, không có con em bỏ học. Ở mảnh đất hiếu học này, không chỉ các dòng họ mà các gia đình cũng tích cực làm KHKT. Điển hình như gia đình chị Phạm Thị

Phin, thôn Hưng Quan. Quý khuyến học của gia đình chị Phin được bố chống chị thành lập từ năm 2000, khi ông mất chị cùng các anh chị em trong gia đình duy trì đến nay. Nguồn quỹ do các con cháu tự nguyện đóng góp, duy trì ở mức trên 10 triệu đồng. Hàng năm, vào ngày 2/9 trích quỹ trao thưởng cho các cháu có giấy khen, chuyển cấp, đỗ vào lớp 10, đỗ đại học với mức từ 100.000 đồng tới 1 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng chị Phin cũng lập quỹ riêng trao thưởng tất cả các cháu học sinh trong gia đình. Chị Phin cho biết: Phần thưởng không nhiều nhưng lại có tác dụng cổ vũ, khích lệ các cháu thi đua học tập tốt. Đến nay, gia đình có 11 cháu có trình

độ đại học, 2 cháu có trình độ cao đẳng. Ngày 2/9 vừa qua, gia đình đã trích quỹ khuyến học khen thưởng 8 cháu đạt thành tích cao trong năm học 2020 - 2021. Góp phần thúc đẩy, lan tỏa phong trào KHKT của xã còn có Ban khuyến học của xã Hưng Long. Cách xây dựng quỹ của nhà chùa cũng rất đặc biệt. Các Phật tử đến chùa lễ Phật được tặng vào hòm khuyến học. Tháng 8 hàng năm nhà chùa mở hòm khuyến học, được bao nhiêu tiền sẽ trao tặng các cháu học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Tháng 8 vừa qua, Ban khuyến học của xã Hưng Long đã trao thưởng cho 110 học sinh.



Hội Khuyến học xã trao thưởng cho học sinh giỏi Trường THCS Trọng Quan.

Không xây dựng quỹ nhưng hàng năm Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Quang Côn, người con của Trọng Quan đều phối hợp với Hội Khuyến học xã khen thưởng các cháu có giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, học sinh đạt giải chính quy, học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. dịp tết Nguyên đán năm 2021, xã Trọng Quan có 54 giáo viên, học sinh được Giáo sư, Tiến sĩ khoa

học Vũ Quang Côn trao thưởng. Cán bộ, đảng viên, các đoàn thể trong xã cũng tích cực hưởng ứng phong trào KHKT bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã nhiều năm nuôi lợn tiết kiệm, đến cuối năm 8 khuyến học mới lợn tiết kiệm được khoảng 4 - 5 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học xã, quý khuyến học thôn, các trường học để trao thưởng cho học sinh giỏi, học sinh

có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu chiến binh xã kết nghĩa với Trường Tiểu học Trọng Quan, Hội Nông dân xã kết nghĩa với Trường THCS Trọng Quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết nghĩa với Trường Mầm non Trọng Quan để cùng nhau chăm lo, dạy dỗ, kịp thời khen thưởng, giúp đỡ học sinh khó khăn. Hội Khuyến học xã kết nối với Hội Từ thiện IAM FOR hàng năm trao học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

khó khăn với số tiền 2 triệu đồng/em. Hội Khuyến học xã Trọng Quan hiện có 11 chi hội và 25 ban khuyến học dòng họ, 1 ban khuyến học chùa Hưng Long. Bà Bùi Thị Thủy, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Trọng Quan cho biết: Để thúc đẩy phong trào KHKT, Hội Khuyến học xã đã chỉ đạo các chi hội, ban khuyến học đồng họ cam kết xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp đỡ trẻ đi học đúng độ tuổi, không bỏ học, không mắc tệ nạn xã hội; quan tâm đồng viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, học sinh giỏi, học sinh khó khăn, đưa phong trào KHKT của xã đi vào chiều sâu. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt, đa dạng hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học để đồng viên, giúp đỡ ngày càng nhiều học sinh hơn. Quỹ khuyến học toàn xã hiện có gần 300 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã khen thưởng trên 800 lượt học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh vượt khó.

THU HIỀN